

KỶ HỢP THỦ BẢY QUỐC HỘI KHÓA XIV...

(Tiếp theo trang 1)

Sau phần khai mạc phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời chất vấn đầu tiên, tập trung vào nhóm nội dung: công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; công tác đấu tranh phòng,

chống tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, băng nhóm hoạt động theo kiểu "xã hội đen", tổ chức đường dây mang tính hộ xuyên quốc gia, xâm hại phụ nữ, trẻ em; công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm xâm phạm an toàn giao thông,

nhất là đối tượng tham gia giao thông sử dụng rượu, bia vượt quá mức quy định, sử dụng ma túy hoặc chất kích thích gây hậu quả nghiêm trọng.

Đã có 47 đại biểu chất vấn và 11 đại biểu tham gia tranh luận với Bộ trưởng Bộ Công an về trách nhiệm của cán bộ cơ sở để xảy ra các vụ án mạng nghiêm trọng ở địa phương và giải pháp của Bộ; giải pháp triệt phá các băng nhóm tin dụng đen; trách nhiệm, giải pháp

triệt phá các đường dây ma túy; giải pháp bảo đảm an toàn giao thông; nguyên nhân, giải pháp xử lý tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, tội phạm xâm hại tình dục, hiếp dâm; ngăn ngừa tình trạng uống rượu, bia lái xe; hướng xử lý, ngăn chặn đối tượng ngáo đá phạm tội nghiêm trọng; ngăn chặn tội phạm mua bán người;...

Buổi chiều, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ hai đối với Bộ trưởng Bộ

Xây dựng về các nội dung: công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý thị trường bất động sản, xử lý bất cập trong quản lý nhà chung cư, căn hộ du lịch (condotel), văn phòng kết hợp lưu trú (officetel), biệt thự du lịch (resort villa); công tác quy hoạch và quản lý trật tự xây dựng đô thị; việc di dời trụ sở bộ, ngành khỏi nội đô thành phố Hà Nội.

CHUYỂN GIAO, TIẾP NHẬN...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 4/6, tại Cục Thuế tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phối hợp với các huyện ủy, thành ủy tổ chức hội nghị chuyển giao, tiếp nhận các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên chi cục thuế và kho bạc nhà nước cấp huyện trực thuộc huyện ủy, thành ủy về Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tới dự.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc chuyển giao, tiếp nhận 15 tổ chức cơ sở đảng và 356 đảng viên chi cục thuế và kho bạc nhà nước cấp huyện trực thuộc huyện ủy, thành ủy về Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Sau khi tiếp nhận, số chi bộ của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tăng từ 550 chi bộ lên 565 chi bộ, số đảng viên tăng từ 5.676 đảng viên lên 6.032 đảng viên. Việc chuyển giao là bước chuẩn bị cho việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hai đơn vị nhằm nâng cao vai trò trong lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc bàn giao này là thực hiện chỉ đạo của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, mặt khác cũng là một bước trong quá trình tiến hành sắp xếp lại bộ máy các cơ quan, hệ thống tổ chức đảng để chuẩn bị bước vào Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước đầu thực hiện nên đòi hỏi các cơ sở cần đón nhận và thực hiện một cách nghiêm túc, có những nỗ lực phù hợp để sớm đưa tổ chức đảng, đảng viên đi vào hoạt động ổn định, góp phần đặc biệt vào việc phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng của tỉnh nói chung. Đồng chí đề nghị các huyện ủy, thành ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, động viên, sát cánh cùng hệ thống tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên của các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn; đồng thời, chỉ đạo các đoàn thể tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ với hệ thống tổ chức các đoàn thể của hai ngành trên trong việc xây dựng, phát triển các phong trào thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phải xác định vai trò, trách nhiệm trong việc quản lý tổ chức đảng, đảng viên, công tác xây dựng Đảng và việc tham gia lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị liên quan. Khi tiếp nhận các tổ chức đảng về các quan tâm, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện tốt công tác đảng và công tác chính trị đối với các đơn vị một cách thường xuyên, chặt chẽ, nhất là giai đoạn đầu tiếp nhận. Phối hợp với các huyện ủy, thành ủy và UBND các huyện, thành phố trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên. Đồng chí đề nghị các đảng viên của hai ngành luôn xác định nhiệm vụ chính trị của mình để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển tỉnh Thái Bình giàu mạnh, văn minh.

THU THỦY

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 4/6, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp của UBND tỉnh nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình, kết quả thực hiện quy hoạch, xây dựng và cấp phép đầu tư trong các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh; việc chấp thuận chủ trương đầu tư cho các doanh nghiệp tại CCN Thụy Sơn (huyện Thái Thụy) và CCN Đông La (huyện Đông Hưng). Dự họp có đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và các huyện, thành phố.

theo quy định của Chính phủ. Đến ngày 25/5, các KCN đã thu hút được 189 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 31.000 tỷ đồng, trong đó có 142 dự án đầu tư trong nước và 47 dự án đầu tư nước ngoài; 146 dự án đã đi vào hoạt động ổn định mang lại hiệu quả cao. 5 tháng đầu năm, giá trị sản xuất của các doanh nghiệp trong KCN ước đạt gần 10.000 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2018; doanh thu hàng hóa ước đạt gần 11.000 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2018; các doanh nghiệp trong KCN đã tạo việc làm cho gần 62.000 lao động với thu nhập bình quân ước đạt hơn 5 triệu đồng/người/tháng. Đối với các CCN, toàn tỉnh hiện quy hoạch 50 CCN với tổng diện tích 2.578,6ha; trong đó có 45 CCN đã được thành lập với tổng diện tích quy hoạch 2.283,6ha, 42 CCN đã quy hoạch chi tiết

với tổng diện tích 1.688,25ha. Đến ngày 27/5, các CCN đã thu hút được 380 dự án đăng ký đầu tư, trong đó có 226 dự án đã đi vào sản xuất tạo việc làm cho gần 50.000 lao động.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về việc chấp thuận chủ trương đầu tư cho các doanh nghiệp tại CCN Thụy Sơn (huyện Thái Thụy) và CCN Đông La (huyện Đông Hưng). Qua rà soát, đến nay có 68 dự án đã và đang thực hiện đầu tư tại CCN Đông La và 2 dự án đăng ký đầu tư tại CCN Thụy Sơn.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá vai trò của các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh, đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế cũng như ngân sách nhà nước và giải quyết việc làm cho lao động ở địa phương. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thời gian tới các sở, ngành, địa phương cần tập trung khuyến khích đầu tư xã hội hóa hạ tầng

các KCN, CCN bằng nhiều hình thức như: giải quyết nhanh chóng các thủ tục đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư; tập trung thu hút đầu tư vào Khu kinh tế, các KCN, CCN để có quyết định thành lập, việc cấp phép và chấp thuận chủ trương đầu tư cho các doanh nghiệp phải bảo đảm đúng quy định của nhà nước và của tỉnh; giải quyết triệt để các vấn đề về môi trường, tất cả các KCN, CCN mới cho phép đầu tư phải xây dựng hạ tầng và khu xử lý nước thải theo đúng tiêu chuẩn, quy định; tăng cường kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp vi phạm về môi trường. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng thông nhất chủ trương không thành lập mới các CCN; đồng thời, yêu cầu các huyện, thành phố rà soát, mời gọi đầu tư vào các CCN đã được thành lập; chấp hành nghiêm các quy định về các lĩnh vực khuyến khích, ưu tiên trong thu hút đầu tư các doanh nghiệp thứ cấp ở

MINH HƯƠNG

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

xã An Tràng và gia đình ông Đỗ Văn Tuyền, thôn Cao Mộc, xã Đông Tiến. Đây là một số dự án, gia trại chăn nuôi bò có diện tích từ 2 - 14ha quy mô

chăn nuôi từ 20 con đến hơn 300 con.

Sau khi nghe báo cáo và trực tiếp tham quan các dự án, gia trại chăn nuôi, đồng chí

Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả bước đầu của địa phương trong việc chủ động thực hiện chuyển đổi cơ cấu vật nuôi theo chủ trương cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, hướng tới bảo đảm sinh kế cho người dân và phát triển kinh tế

bền vững. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành chức năng, các địa phương nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh sớm xây dựng và triển khai đề án "Phát triển chăn nuôi đại gia súc theo mô hình chuỗi liên kết". Đồng thời, nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ,

tạo điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư, khuyến khích người chăn nuôi tham gia chuỗi liên kết sản xuất. Trong quá trình triển khai đề án phải chú trọng bảo đảm công tác quy hoạch, môi trường, nguồn thức ăn phục vụ chăn nuôi, đầu ra của sản phẩm.

KIỂM TRA CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

chính quyền, MTTQ, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh, phát triển, kinh tế - xã hội đưa địa phương về đích nông thôn mới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện Pháp lệnh số 34 của xã An Vinh đã bám sát chỉ đạo của cấp trên, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở hiệu quả, nội bộ đoàn kết, địa phương về đích nông thôn mới đúng thời hạn. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh lưu ý địa phương thực hiện tốt việc phân công trách nhiệm cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu. Duy trì chế độ hội họp, báo cáo, thực hiện tốt quy chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm tình hình nhân dân, nâng cao vai trò tự quản trong cộng đồng dân cư. Tiếp tục củng cố, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, phát triển sản xuất, giữ vững an ninh chính trị tại địa phương.

ĐẢNG ỦY QUÂN SỰ TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

sáng tạo, thi đua quyết thắng trong thực hiện nhiệm vụ. Từ thực tiễn triển khai thực hiện cuộc vận động đã xuất hiện các mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả như: mô hình hồ gao tiết kiệm, mô hình làm tiết kiệm làm theo lời Bác, mô hình vườn rau tăng gia làm theo lời Bác, mô hình tăng gia, chăn nuôi giỏi, mô hình "3 Xây, 2 Chống, 1 Đẩy mạnh", mô hình "Nêu gương sáng" và mô hình "LLVT tỉnh đồng hành với chương trình "Cấp lá yêu thương" hướng tới học sinh nghèo vượt khó"...

Với thành tích đó, 2 năm liền (2014, 2015), LLVT tỉnh được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng tặng bằng khen; 5 năm liên tục được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng cờ thi đua xuất sắc; đặc biệt, năm 2017, LLVT tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất...

Nhân dịp này, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tôn vinh, khen thưởng 27 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" giai đoạn 2014 - 2019 và 3 năm thời gian Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị giai đoạn 2016 - 2019.

TIN BUỒN

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tự Tân, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi cùng chi bộ, chính quyền thôn Phú Lễ I, Ban tổ chức lễ tang và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí: Phạm Quang Sùng
Tên thường gọi là Phạm Quang Sùng
Sinh ngày 02/7/1929

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; hội viên Hội Cựu chiến binh xã Tự Tân; hội viên Hội Người cao tuổi xã Tự Tân; nguyên Bí thư Đảng bộ xã Tự Tân, cán bộ tổ chức Huyện ủy, Phó Trưởng ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; là cán bộ nghỉ hưu tại địa phương.
Huy hiệu 30, 40, 50, 60, 65, 70 năm tuổi đảng.

Sau một thời gian lâm bệnh, đồng chí được gia đình, các y bác sĩ tận tình chăm sóc, cứu chữa song vì bệnh nặng, sức yếu đồng chí không qua khỏi, đã tạ thế hồi 6 giờ 20 phút ngày 03 tháng 6 năm 2019, tức ngày 01 tháng 5 âm lịch. Hưởng thọ 91 tuổi.

Lễ khâm niệm vào hồi 6 giờ 00 phút ngày 5 tháng 6 năm 2019 (tức ngày 03 tháng 5 năm Kỷ Hợi). Lễ viếng sau lễ khâm niệm.

Lễ an táng và đưa tang đồng chí được cử hành hồi 7 giờ 00 phút ngày 6 tháng 6 năm 2019, tức ngày 04 tháng 5 năm Kỷ Hợi.

Ban tổ chức lễ tang và gia đình thông báo để các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ, bà con họ hàng và nhân dân biết đến thăm hỏi chia buồn và dự lễ an táng, tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà.

T/M GIA ĐÌNH
Con trai
Phạm Quang Bái

BIC CHI TRẢ HƠN 264 TRIỆU ĐỒNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHO KHÁCH HÀNG VAY VỐN TẠI BIDV THÁI BÌNH

Vừa qua, Công ty Bảo hiểm BIDV Bắc Bộ (BIC Bắc Bộ) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình (BIDV Thái Bình) đã tổ chức gặp gỡ và trao hơn 264 triệu đồng tiền bảo hiểm người vay vốn (BIC Bình An) cho thân nhân khách hàng không may gặp rủi ro tại Thái Bình.

Khách hàng được chi trả bảo hiểm là ông Đoàn Văn Ninh. Gia đình ông Ninh vay vốn tại Chi nhánh BIDV Thái Bình để mua nhà ở xã hội (đây là loại hình vay có tài sản đảm bảo), đồng thời tham gia bảo hiểm người vay vốn BIC Bình An cho toàn bộ khoản vay trên. Cuối năm 2018, ông Ninh không may gặp tai nạn giao thông khi va chạm với xe máy điện đi cùng chiều tại dốc cầu Bo thuộc Tổ 1, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình và không qua khỏi.

Ngay khi nhận được tin báo tử gia đình ông Ninh vào tháng 2/2019, BIC và Chi nhánh BIDV Thái Bình đã gửi lời thăm hỏi, động viên và gấp rút hoàn thiện các thủ tục để chi trả bảo hiểm cho khách hàng theo quy định.

Đến nay, vụ tai nạn này vẫn đang được Công an thành phố Thái Bình thụ lý giải quyết, phía người gây tai nạn và gia đình ông Ninh vẫn chưa hòa giải. Tuy nhiên, để giúp gia đình ông Ninh nhanh chóng ổn định cuộc sống, BIC Bắc Bộ đã chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thiện công việc xác minh nguyên nhân tử vong và thực hiện chi trả số tiền hơn 264 triệu đồng (bao gồm dư nợ gốc, lãi tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm, hỗ trợ tiền lãi vay trong thời gian làm thủ tục chi trả bảo hiểm và tiền trợ cấp mai táng).

Cùng với việc đồng hành với gia đình khách hàng Đoàn Văn Ninh, trong tháng 4/2019, BIC Bắc Bộ cũng đã chia sẻ khó khăn với khách hàng Trần Thị Yến tại BIDV Thành Nam - Nam Định.



Đại diện lãnh đạo Công ty Bảo hiểm BIDV Bắc Bộ và Chi nhánh BIDV Thái Bình chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình khách hàng.

Trong thời gian tới, BIC rất mong muốn sẽ được đồng hành với nhiều khách hàng hơn nữa, đồng thời, tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các chi nhánh BIDV để phát triển sản phẩm BIC Bình An trên toàn quốc.

THÔNG BÁO

Thực hiện Hợp đồng giữa Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình và Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ngày 03/06/2019 về việc đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn chủ đầu tư thực hiện Dự án phát triển nhà ở thương mại tại xã Đông Mỹ, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thông báo:

- Đơn vị tổ chức đấu giá:** Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình Số 06 Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình - Điện thoại: 02273.743.199.
- Tên tài sản, số lượng, chất lượng, mục đích**
 - Tên tài sản, số lượng, chất lượng:
 - Tài sản là quyền sử dụng đất khu đất thực hiện Dự án phát triển nhà ở thương mại tại xã Đông Mỹ, thành phố Thái Bình.
 - Diện tích: Tổng diện tích đất của toàn khu là: 71.285m². Trong đó:
 - + Đất Nhà văn hóa: 632,0m² (Nhà văn hóa khu VH1 240,0m², Nhà văn hóa khu VH2 392,0m²)
 - + Đất ở: 29.878m², gồm: Đất ở liên kế (132 lô): 12.347m²; đất ở biệt thự, nhà vườn (90 lô): 17.531m²;
 - + Đất nhà ở xã hội: 9.240,0m²;
 - + Đất xây dựng Trường Mầm non: 2.264,0m²;
 - + Đất cây xanh - thể dục thể thao: 5.417,0m²;
 - + Đất đường giao thông: 23.152,0m²;
 - + Đất khe kỹ thuật: 702,0m².
 - Hạ tầng kỹ thuật: Người trúng đấu giá thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật.
 - Tài sản gắn liền với đất: Không có.
 - Mục đích sử dụng đất:
 - Thực hiện Dự án xây dựng nhà ở để bán. Đầu tư nhà ở phần thô hoàn thiện kiến trúc mặt tiền để chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản trên đất cho người mua, bao gồm:
 - + Nhà ở liên kế: 132 lô diện tích đất ở 12.347m²
 - + Nhà ở biệt thự, nhà vườn: 90 lô diện tích đất ở 17.531m²
 - Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng nhà ở liên kế, biệt thự, nhà vườn. Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất cây xanh, khe thông gió, giao thông, hạ tầng, Nhà văn hóa, Trường Mầm non, nhà ở xã hội.

- Đối tượng, giá khởi điểm và khoản tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá:**
 - Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá:
 - Tổ chức kinh tế có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật (Gọi tắt là đơn vị tham gia đấu giá);
 - Một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; trường hợp có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với các công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.
 - Giá khởi điểm,
 - Giá khởi điểm: 7.514.128 đồng/m² (Bảy triệu năm trăm mười bốn nghìn một trăm hai mươi tám đồng một mét vuông). Theo Quyết định số 1458/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn chủ đầu tư thực hiện Dự án phát triển nhà ở thương mại.
 - Giá trúng đấu giá: Giá trả cao nhất nhưng không thấp hơn giá khởi điểm
 - Tiền sử dụng đất phải nộp: Bằng giá trúng đấu giá nhân với diện tích đất ở (29.878m²).
 - Giá khởi điểm và giá trúng đấu giá chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các khoản phí khác theo quy định của pháp luật.
 - 3.3 Khoản tiền đặt trước: 44.900.000.000 đồng (Bốn mươi bốn tỷ chín trăm triệu đồng)
 - Việc thu, nộp tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước thực hiện theo quy định tại Điều 39 Luật Đấu giá tài sản.
- Thời hạn bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:**
 - Thời hạn: Từ ngày 05/6/2019 đến hết ngày 24/6/2019 (giờ hành chính các ngày làm việc).
 - Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp: Số 06, phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình.
- Kinh mời:**
 - Các tổ chức kinh tế có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật. Có nhu cầu tham gia đấu giá xin liên hệ với:
 - + Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình (Số 6 Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình). ĐT: 0227.743199

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH THÁI BÌNH